

Số 30-HD/BTG&DV

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 1100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924 - 2024) và Lễ hội Hoa Lư năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU, ngày 11/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm 1100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924 - 2024) và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối hướng dẫn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và nội dung của việc tổ chức kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924- 2024) và Lễ hội Hoa Lư năm 2024 là một trong những hoạt động nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng Đế trong sự nghiệp thống nhất đất nước, mở xung Hoàng đế, tạo lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở nước ta; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

2. Tạo sự thống nhất cao trong các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, phấn khởi thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024; góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối để phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường quốc phòng- an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ nhất và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

3. Thông qua các hoạt động kỷ niệm và Lễ hội góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế- xã hội, gìn giữ, lưu truyền những nét văn hóa đặc sắc, danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và người Cố đô Hoa Lư- Ninh Bình, tạo ra sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch đến với Ninh Bình.

4. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu

sắc, có sức lan tỏa sâu rộng; gắn với tuyên truyền Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 và kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và Lễ hội Hoa Lư năm 2024.

2. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng Đế, về vị trí, vai trò, giá trị lịch sử, văn hóa của triều đại Nhà Đinh, của Nhà nước Đại Cồ Việt và của vùng đất Cố đô trong tiến trình lịch sử dân tộc; khẳng định truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam và các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh, dựng xây và phát triển đất nước.

3. Các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Cố đô được vun đắp, hình thành qua các giai đoạn lịch sử; tập trung nêu bật những kết quả trong việc kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Ninh Bình trong công cuộc đổi mới đất nước, gắn với tuyên truyền những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

4. Tuyên truyền những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong thời gian qua. Chú trọng tuyên truyền thông tin đối ngoại qua sự kiện kỷ niệm 1100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924 - 2024) và Lễ hội Hoa Lư năm 2024, gắn với tuyên truyền gắn với kỷ niệm 10 năm quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới; ngày kỷ niệm khác, các sự kiện quan trọng của tỉnh, quảng bá tôn vinh những giá trị truyền thống lịch sử tốt đẹp của vùng đất Cố Đô, thu hút khách du lịch đến với Ninh Bình, đưa Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm du lịch của vùng và cả nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Phản ánh không khí, diễn biến của các hoạt động, sự kiện diễn ra các hoạt động kỷ niệm 1100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và Lễ hội Hoa Lư năm 2024 tại tỉnh và các hoạt động tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra trên khắp mọi miền của Tổ quốc và những nơi kiều bào Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

6. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc; nắm bắt, định hướng tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và người lao động trước, trong và sau Lễ hội.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

Căn cứ tình hình thực tiễn và chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tổ chức các hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, như:

Thông qua bản tin thông báo nội bộ, trang thông tin điện tử, trên Internet, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng khác; thông qua sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị- xã hội; tuyên truyền cổ động trực quan (khẩu hiệu, màn hình Led, bảng điện tử; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cờ phướn); các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trước, trong và sau sự kiện để chào mừng kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và Lễ hội Hoa Lư năm 2024

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối

- Ban hành hướng dẫn tuyên truyền; định hướng, đưa nội dung thông tin tuyên truyền kỷ niệm trên Trang thông tin điện tử và trang fanpage của Đảng bộ Khối.

- Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo ở các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên.

2. Các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp Khối

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chú trọng công tác tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn; trên trang thông tin điện tử, trang fanpage của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

- Thường xuyên nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (*qua Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Khối*).

Đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp Khối căn cứ nội dung hướng dẫn này để triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả./.

Nơi nhận

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (đề b/c),
- Thường trực Đảng ủy Khối (đề b/c)
- Các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc,
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp Khối,
- Lưu Ban TG&DV Đảng ủy Khối.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thu Hiền

ĐINH TIÊN HOÀNG ĐẾ (924 - 979) **NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC MỞ NỀN CHÍNH THỐNG QUỐC GIA**

Vua Đinh Tiên Hoàng thuở nhỏ có tên là Đinh Bộ Lĩnh, sinh ngày rằm tháng Hai năm Giáp Thân (924) ở thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay là thôn Văn Bông, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình). Thân phụ là Đinh Công Trứ làm Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An).

Cha mất sớm, Đinh Bộ Lĩnh theo mẹ là Đàm Thị về quê sinh sống. Thừa nhỏ ông thường cùng nhóm trẻ chăn trâu bê hoa lau làm cờ, lập trận giả đánh nhau, tỏ rõ có tài chỉ huy. Bọn trẻ thường khoanh tay làm kiệu để rước ông như nghi vệ thiên tử. Đến tuổi trưởng thành vốn là người có chí khí khác thường, thấy đất nước đang lâm vào cơn hỗn loạn, Đinh Bộ Lĩnh chiêu tập trước hết là các bạn thuở cờ lau tập trận, sau đến các nghĩa sĩ quanh vùng, dựng cờ dấy nghĩa, mong lập nghiệp lớn, dân quanh vùng theo về rất đông. Biết lực lượng của mình còn mỏng, Đinh Bộ Lĩnh sang xin theo sứ quân Trần Lâm (tức Trần Minh Công) ở Bồ Hải Khẩu nay thuộc tỉnh Thái Bình. Khi tuổi cao sức yếu Trần Lâm giao toàn bộ binh quyền cho Đinh Bộ Lĩnh. Đinh Bộ Lĩnh tiếp tục xây dựng lực lượng, thu phục nhân tài, phát cờ hiệu triệu dân chúng, đánh dẹp các sứ quân, đánh đâu thắng đó, uy danh lừng lẫy.

Năm 968, sau khi dẹp yên loạn 12 sứ quân, thống nhất quốc gia, Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, khi mất được bầy tôi dâng miếu hiệu là Tiên Hoàng đế, nên sử thường gọi là Đinh Tiên Hoàng. Sau khi xưng đế, nhà vua đặt tên nước là Đại Cồ Việt, dựng Kinh đô ở Hoa Lư, đặt niên hiệu Thái Bình, sáng lập vương triều Đinh (968 - 980). Vương triều Đinh tuy chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 12 năm, nhưng có vị trí đặc biệt và đã đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào trong tiến trình lịch sử dân tộc.

Trước tiên là việc Đinh Tiên Hoàng thống nhất quốc gia, xưng đế hiệu, tiếp nối quốc thống của các vua Hùng dựng nước. Chính vì coi vương triều Đinh là mở nền chính thống cho thời đại phong kiến độc lập, tự chủ của dân tộc, nên các bộ chính sử, từ Đại Việt sử ký toàn thư (thế kỷ XV), Đại Việt sử ký tiền biên (thế kỷ XVIII), đến Khâm định Việt sử thông giám cương mục (thế kỷ XIX), triều Đinh đều được các đại sử gia phong kiến lấy làm mốc mở đầu phần Bản kỷ, hoặc Chính biên.

Cùng với việc thống nhất quốc gia, xưng đế hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt (Nước Việt to lớn) năm 968, là có ý phủ nhận các tên gọi nước ta do các hoàng đế Trung Hoa thường dùng trước đó như An Nam, Giao Châu, Giao Chi... Hơn thế nữa, quốc hiệu Đại Cồ Việt do Đinh Tiên Hoàng đặt ra còn có ý đối sánh với tinh thần Đại Hán của Trung Quốc. Người Hán coi nước họ là trung tâm của thiên hạ (Trung Quốc), là trung tâm của tinh hoa (Trung Hoa), là văn minh, văn

hiển; ngược lại, họ gọi các nước xung quanh với thái độ miệt thị là Địch, Di, Nhung, Man... hàm nghĩa man di, mọi rợ, kém phát triển.

Năm 970, sau hai năm lập quốc, định đô, Đinh Tiên Hoàng bỏ không dùng niên hiệu của các Hoàng đế Trung Hoa nữa, đặt niên hiệu riêng là Thái Bình, biểu hiện ý chí độc lập, tự chủ, hoàn toàn không lệ thuộc vào Trung Quốc và thể hiện khát vọng của dân tộc được sống trong một đất nước thái bình, thịnh trị, không có chiến tranh.

Trong bối cảnh nước Đại Cồ Việt vừa mới ra đời sau mấy mươi năm loạn lạc, cát cứ, nước nhà đã thống nhất, nhưng mầm mống cát cứ vẫn chưa dứt. Hơn nữa, ở phương Bắc, nhà Tống mới thống nhất đất nước, khá hùng mạnh, âm mưu nhòm ngó phương Nam không lúc nào chúng không toan tính. Bởi thế, Đinh Tiên Hoàng thật tài năng, mưu lược, đã chọn Hoa Lư dựng quốc đô với thế núi sông hiểm trở, lấy kế sách "thủ hiểm" làm đầu đề dung dưỡng quân binh, chăm lo "thực túc binh cường".

Sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng một mặt sai sứ sang giao hảo với nhà Tống, đem biếu các sản vật địa phương, thường xuyên theo dõi mọi động tĩnh của thế lực bành trướng, xâm lăng; với chính sách ngoại giao khôn khéo, mềm dẻo, "trong xưng đế, ngoài xưng vương", Đinh Tiên Hoàng đã giả thần phục nhà Tống để có cơ hội xây dựng đất nước, củng cố lực lượng vũ trang với mười đạo quân đủ mạnh để bảo vệ nhà nước quân chủ non trẻ mới ra đời.

Bài học lớn của dân tộc ta trong tiến trình dựng nước, giữ nước là độc lập và thống nhất là một chỉnh thể không tách rời nhau. Thống nhất trong nước mới có đủ sức đối phó với ngoại bang xâm lược. Vì vậy, ngay từ khi mới lên nắm quyền, Đinh Tiên Hoàng đã đặc biệt chú ý xây dựng hệ thống chính quyền của đất nước thống nhất. Ông quan tâm đến khối đoàn kết dân tộc, tôn sùng đạo Phật và củng cố nhà nước trung ương tập quyền vững mạnh.

Trước nhà Đinh, chưa có thời kỳ nào ý thức tự cường, tự tôn dân tộc lại mạnh mẽ như thời đại nhà Đinh. Việc xưng đế, lập quốc, đặt tên nước, lập kinh đô, đổi niên hiệu là biểu hiện đỉnh cao của ý chí độc lập, thống nhất, tự tôn, tự cường dân tộc. Tuyên ngôn danh thếp "Cồ Việt quốc đương Tống Khai Bảo, Hoa Lư đô thị Hán Tràng An" (Nước Cồ Việt ngang Tống Khai Bảo/ Đô Hoa Lư sánh Hán Tràng An) ấy, đã khích lệ mạnh mẽ tinh thần dân tộc trong nhân dân Đại Cồ Việt. Đúng như sử gia Ngô Thì Sĩ đánh giá: "Tiên Hoàng dấy lên từ một người áo vải, một lần nổi lên dẹp được 12 sứ quân. Rồi dựng nước, dựng Kinh đô, đổi niên hiệu, chính ngôi vua. Vô công vang khắp, văn hóa đều đổi mới. Trị vì 3 năm, mới bắt đầu thông hiếu với nhà Tống, điển chương nhà vua, tước trật của quân đội, rất mực đáng khen. Con là Liễn lại được trao chức Quận vương. Sự nghiệp mở mang, có thể nói là rất lớn". Đại Việt sử ký toàn thư cũng viết: "Vua... dẹp yên các sứ quân, tự lập làm đế, ở ngôi 12

năm... Vua tài năng thông minh hơn người, dũng lược nhất đời, quét sạch các hùng trưởng, nối lại đại thống của Triệu Vũ Đế...." .

Đại sử gia Lê Văn Hưu đánh giá tài năng và công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng thật xác đáng: "Tiên Hoàng tài năng, sáng suốt hơn người, dũng lược nhất đời. Đương lúc nước Việt ta không chủ, các hùng trưởng cát cứ, đánh một cái mà mười hai sứ quân thần phục hết, rồi mở nước đóng đô, đối xung Hoàng đế, đặt trăm quan, dựng sáu quân, chế độ gần đủ, chắc là ý trời vì nước Việt ta lại sinh ra bậc Thánh triết để tiếp nối chính thống của Triệu Vương chăng?" (theo Đại Việt sử ký toàn thư). Việc bày tôi dâng miếu hiệu là Tiên Hoàng đế cũng là đối sánh với Thủy Hoàng đế của Trung Quốc có công thống nhất quốc gia lập nên nhà Tần mà sử cũ gọi là Tần Thủy Hoàng.

Đinh Tiên Hoàng tuy ở ngôi ngắn ngủi (12 năm), nhưng ông đã có công lao to lớn là dẹp yên nội loạn, xóa bỏ tình trạng cát cứ làm suy yếu đất nước nhiều năm, xây dựng một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên có đủ triều nghi, phẩm phục, có quân đội hùng mạnh, pháp chế nghiêm minh, cho đúc tiền đồng "Thái Bình hưng bảo", là đồng tiền xưa nhất của nước ta. Trên cơ sở nước Đại Cồ Việt thống nhất và vững mạnh ấy, năm 981, Lê Hoàn có điểm tựa để đánh bại quân xâm lược nhà Tống, bảo vệ độc lập, chủ quyền cho non sông, đất nước. Ngô Vương Quyền là người mở đầu cho kỷ nguyên độc lập, tự chủ. Đinh Tiên Hoàng là vị anh hùng dân tộc, mở đầu sự nghiệp thống nhất quốc gia. Bức Đại tự "Chính thống thủy" (Mở đầu nền chính thống) trong Đền thờ vua Đinh ở Trường Yên (Hoa Lư), như bằng vàng lưu lại ngàn thu võ công, văn trị oanh liệt đó. Văn bia Chính Hòa (thế kỷ XVII) ở Đền thờ Vua Đinh ghi: "Bậc Đế vương chính thống của nước Việt ta khởi đầu từ đây. Các bậc Vua Thánh, Đế Thần kế tiếp nhau chân tác sau này cũng đều to rộng theo bài học của triều Đinh".

*(Tài liệu đăng tải trên Thông báo nội bộ số 04/2024
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành)*